

บทวิจารณ์และสรุป

4.1 การคัดเลือกแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ผลิตเพนนิซิลิน เอซีเลสสูง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารทางวิทยาศาสตร์ ตารางที่ 1 และ 3 จะเห็นได้ว่าเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ถูกสังเคราะห์ได้โดยจุลินทรีย์มากมายหลายชนิด (Bachelor และคณะ, 1961 b; Huang และคณะ, 1963; Haupt และ Thrum, 1967; Vandamme และ Voets, 1973) ปัจจุบันสามารถซื้อหรือขอสายพันธุ์ที่ผลิตเอนไซม์นี้จากแหล่งที่เหมาะสมได้ ในการวิจัยนี้ได้รับแบคทีเรีย 3 สายพันธุ์คือ E. coli ATCC 9637, ATCC 11105 และ S. rubidaea ATCC 181 ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบัน American Type Culture Collection ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ผลิตเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลสในระดับสูง จึงได้เริ่มทำการวิจัยโดยเริ่มจากการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นแม่แบบในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตกรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิก ในอุตสาหกรรมต่อไป

Holt และ Stewart (1964, a;b) ได้รายงานว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างแอกติวิตีของเพนนิซิลิน เอซีเลส กับความสามารถในการต้านยาเพนนิซิลิน ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถต้านยาของ E. coli ATCC 9637, ATCC 11105 และ S. rubidaea ATCC 181 ตามตารางที่ 8 และรูปที่ 9, 10 และ 11 รวมทั้งผลสรุปในตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า S. rubidaea ATCC 181 เจริญได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อทุกชนิดที่ใช้ทำการทดลองยกเว้นอาหารสูตรอุดมที่เสริม 0.2 เปอร์เซ็นต์ กรดฟีนอลอะซีติกและ 0.5 เปอร์เซ็นต์กลูโคส แต่การสังเคราะห์เอนไซม์เพนนิซิลินที่พบจะมีระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับแบคทีเรียอีก 2 สายพันธุ์คือ E. coli ATCC 9637 ซึ่งเจริญและผลิตเอนไซม์ได้ดีในอาหารสูตรปรับต่ำได้สูงที่สุด ส่วน E. coli ATCC 11105 ไม่เจริญในอาหารสูตรปรับต่ำ แต่สามารถเจริญได้ดีในอาหารสูตรอุดมเสริม 0.2 เปอร์เซ็นต์ กรดฟีนอลอะซีติกและผลิตเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลสได้ค่อนข้างสูง แต่ต่ำกว่าสายพันธุ์ E. coli ATCC 9637 ในขณะที่ความสามารถในการต้านเพนนิซิลิน จี ของแบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ์ไม่ต่างกันมากนักเมื่อเจริญในอาหารสูตรอุดม ทั้งที่เสริมด้วยกรดฟีนอลอะซีติกและเสริมด้วยกลูโคส



จึงทำให้พอสรุปได้ว่า ความสามารถในการต้านยาเพนนิซิลิน จี ไม่น่าจะเป็นตัวดัชนีที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการสังเคราะห์เอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่ว่าจะหรือไม่มีสารเหนี่ยวนำ ในที่นี้คือกรดฟีนอลอะซีติกก็ตาม ผลการทดลองสอดคล้องกับรายงานของ Vandamme และ Voets (1974b) ที่ว่า ความสามารถในการต้านเพนนิซิลิน ของจุลินทรีย์ นอกจากเป็นผลจากเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลสแล้ว จะต้องคำนึงถึงโปรตีนชนิดอื่น ซึ่งสามารถจับกับเพนนิซิลิน ทำให้ขยายความสามารถในการต้านเพนนิซิลินได้มากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า E. coli ATCC 9637 สามารถผลิตเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลสได้ระดับสูงสุดและมีการเจริญได้ดีใกล้เคียงกับ S. rabideae ATCC 181 ซึ่งเจริญในอาหารอุดม ดังนั้น การวิจัยนี้จึงเลือก E. coli ATCC 9637 เป็นสายพันธุ์ที่จะใช้เป็นแม่แบบในการศึกษาวิจัยขั้นต่อไป

#### 4.2 สภาวะเหมาะสมในการเจริญและการผลิตเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ของ E. coli ATCC 9637

ถึงแม้ว่า จะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลสมากกว่า 3 ทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายพันธุ์ E. coli แต่ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไป รวมทั้งสภาวะของการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมแก่การผลิตเอนไซม์ของแบคทีเรียเท่าที่พบมีน้อยมาก เนื่องจากเป็นความลับทางอุตสาหกรรม (Rolinson และคณะ , 1960; Claridge และคณะ, 1963 ; Szentirmai, 1964; Sikyta และ Slezak, 1964; Self และคณะ, 1969 และ Vandamme, 1983)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญและการผลิตเอนไซม์ เพนนิซิลิน เอซีเลส ของ E. coli ATCC 9637 ที่ 30 องศาเซลเซียสในอาหารสูตรปรับตำจะเห็นได้ว่า เชลเข้าสู่การเจริญคงที่ที่ชั่วโมง 28 ในขณะที่การผลิตเอนไซม์สูงสุดอยู่ที่ใกล้กึ่งกลางของระยะทวีคูณคือ ประมาณชั่วโมงที่ 18 โดยทั่วไปการสังเคราะห์เพนนิซิลิน เอซีเลสจะอยู่ภายใต้ภาวะการควบคุมด้วยสารจำพวกเมตาบอไลต์ภายในเชล (Daumy และคณะ, 1982) สำหรับ E. coli ATCC 9637 และ auxotrophic mutant คือ E. coli ATCC 11105 จะมีการสร้างเอนไซม์ลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอาหารเลี้ยงเชื้อ (Vojtisek และ Slezak, 1975 b) หรือเพิ่มอุณหภูมิของการเจริญให้สูงกว่า 30 องศาเซลเซียส (Kaufmann และ Bauer, 1964;

Levitov และคณะ, 1967; Lo และ Bewick, 1978) ระดับของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส เมื่อวัดในเซลล์เจริญที่ 37 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่าจะมีค่าต่ำมาก

ผลจากการวิจัยเมื่อเลี้ยง E. coli ATCC 9637 ในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดสูตรปรับค่า (Self และคณะ, 1969) แต่เพิ่มปริมาณเพอริคลอไรด์ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตรของอาหารเลี้ยงเชื้อลงไปด้วยที่อุณหภูมิ 30 และ 37 องศาเซลเซียส เซลล์ E. coli ATCC 9637 สามารถผลิตเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ได้สูงกว่าที่ 37 องศาเซลเซียส ประมาณ 5 เท่า ในขณะที่ปริมาณโปรตีนสุทธิที่สังเคราะห์ในเซลล์ E. coli ATCC 9637 ที่ 37 องศาเซลเซียสต่ำกว่าที่ 30 องศาเซลเซียส แต่เพียงเล็กน้อย Vandamme (1980) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลสของ E. coli ควรอยู่ในช่วงระหว่าง 24-30 องศาเซลเซียส เมื่อทำการศึกษาผลกระทบของแหล่งต้นตอคาร์บอนต่อการเจริญผลผลิตเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ของ E. coli ATCC 9637 จะเห็นได้ว่า E. coli ไม่สามารถใช้โซเดียมกลูตาเมต (0.5 เปอร์เซ็นต์) เป็นแหล่งต้นตอคาร์บอนได้ นอกจากมีการเสริมด้วยกรดฟีนิลอะซีติก ในทางกลับกัน กรดฟีนิลอะซีติกเดี่ยว ๆ (0.2 เปอร์เซ็นต์) สามารถใช้เป็นแหล่งต้นตอคาร์บอนของการเจริญและผลิตเอนไซม์ได้สูง และมีค่าใกล้เคียงกับเมื่อเพาะเลี้ยง E. coli ATCC 9637 ในอาหารสูตรปรับค่าที่ 30 องศาเซลเซียส โดยมีกรดฟีนิลอะซีติก (0.2 เปอร์เซ็นต์) และโซเดียมกลูตาเมต (0.5 เปอร์เซ็นต์) แต่การเพิ่มความเข้มข้นของกลูตาเมตขึ้นเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ จะมีผลให้ได้ค่าการเจริญเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่เกือบไม่มีการเพิ่มผลผลิตเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลสเลย

การแปรค่าความเข้มข้นของกรดฟีนิลอะซีติกที่เหมาะสมต่อการเจริญและการสังเคราะห์เอนไซม์ จะเห็นได้ว่าถ้าค่าความเข้มข้นของกรดฟีนิลอะซีติกสูงขึ้น จะได้การเจริญและการผลิตเอนไซม์สูงขึ้นโดยที่การเพิ่มเอนไซม์จะเห็นเด่นชัด ในช่วงการเจริญแบบทวีคูณ หลังจากนั้นจะคงที่และลดลงเล็กน้อย การเหนี่ยวนำการสังเคราะห์เอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ในแบคทีเรีย E. coli ด้วยกรดฟีนิลอะซีติก ได้รับการรายงานไว้มากมาย (Kaufmann และ Bauer, 1964; Levitov และคณะ, 1967; Szentirmai, 1964; Vojtisek และ Slezek, 1975a,b) เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของกรดฟีนิลอะซีติกสูงกว่า 0.2 เปอร์เซ็นต์ คือที่ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ (รูปที่ 15) ค่าการเจริญเพิ่มขึ้นบ้างแต่การเจริญจะช้าลงคือ ระยะการเข้าสู่ช่วงการเจริญคงที่

จะทอดยาวออกไปจากเดิมประมาณเท่าตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาการสังเคราะห์เอนไซม์จะถูกกดไว้ระยะหนึ่ง (30 ชั่วโมง) แล้วจึงเริ่มมีการสังเคราะห์เอนไซม์ โดยที่ระดับเอนไซม์สังเคราะห์สูงสุดมีค่าใกล้เคียงกับค่าเอนไซม์ที่วัดได้เมื่อใช้กรดฟีนิลอะซีติก 0.2 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะของการกวดการสร้างเอนไซม์เมื่อมีกรดฟีนิลอะซีติกสูงกว่า 0.2 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะ "Self-catabolite repression" โดยที่สารเหนี่ยวนำเมื่อมีปริมาณมากเกินไปสามารถกดหรือต้านการสังเคราะห์เอนไซม์ที่เหนี่ยวนำในช่วงแรก ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้พบในเอนไซม์ชนิดอื่นบ้างเช่น การเหนี่ยวนำเอนไซม์ pectate lyase (Tsuyumu, 1979) ซึ่งอธิบายได้ว่าเมื่อกรดฟีนิลอะซีติกถูกใช้แหล่งของคาร์บอน จนกระทั่งปฏิกิริยาอะบอไลสม์เกิดมาเต็มที่แล้ว ความสามารถในการสังเคราะห์เอนไซม์ก็จะถูกกดด้วยกรดฟีนิลอะซีติกที่มากเกินไปนั้น Vojtisek และ Slezak, (1975a) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กรดฟีนิลอะซีติกอาจมีความเป็นพิษต่อเซลล์เมื่อใช้ความเข้มข้นสูงก็ได้ นอกจากนี้เมื่อทดลองเลี้ยง *E. coli* ATCC 9637 ในอาหารสูตรอุดมเสริมกรดฟีนิลอะซีติก 0.2 เปอร์เซ็นต์ จะให้การเจริญของแบคทีเรียอย่างรวดเร็ว และสูง แต่ไม่มีการสังเคราะห์เอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลสเลส เชื่อว่าอาจเป็นผลของ Catabolite repression เนื่องจากแหล่งของคาร์บอนชนิดอื่นที่มีในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ซับซ้อนเหล่านั้น การเลี้ยง *E. coli* ATCC 9637 ในอาหารสูตรอุดมให้ได้เซลล์จำนวนมาก ๆ ก่อน แล้วจึงเปลี่ยนไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรปรับต่ำที่มีกรดฟีนิลอะซีติกและมีกรดฟีนิลอะซีติกกับโซเดียมกลูตาเมต ก็ยังคงให้รูปแบบของการเหนี่ยวนำเอนไซม์เหมือนกับการเลี้ยงเซลล์ในอาหารสูตรปรับต่ำที่มีกรดฟีนิลอะซีติกเติมลงไปตั้งแต่เริ่มต้น และที่มีโซเดียมกลูตาเมตกับกรดฟีนิลอะซีติกตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยง ยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าระดับของเอนไซม์ที่ถูกสังเคราะห์จะมีแนวโน้มต่ำกว่าที่วัดได้เมื่อเจริญในอาหารสูตรปรับต่ำแต่เพียงอย่างเดียว ผลการศึกษาช่วงการเจริญที่เหมาะสมต่อการเติมกรดฟีนิลอะซีติกเพื่อเหนี่ยวนำการสังเคราะห์เพนนิซิลิน เอซีเลส ไม่พบว่ามี ความแตกต่างของรูปแบบการเจริญและการผลิตเอนไซม์ ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับรายงานของ Vandamme (1980) และ Wojskowicz (1981) ที่ว่า *E. coli* จะมีการสร้างเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส สูงสุดเมื่อเติมกรดฟีนิลอะซีติกตั้งแต่เริ่มต้นเพาะเลี้ยงเซลล์ มีรายงานว่า โมเลกุลของน้ำตาลหลายชนิด เช่น กลูโคส มอลโตส ฟรุคโตส และกลีเซอรอล สามารถให้ผล catabolite repression ต่อการสังเคราะห์เอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ของ *E. coli* ได้ และการกวดการสังเคราะห์

เอนไซม์หากมีกลูโคสอยู่ด้วยจะเป็นปฏิกิริยาโดยตรงกับความเข้มข้นกลูโคสในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ (Szentirmai, 1964) ผลการวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าการสังเคราะห์เอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส จะถูกกดด้วยกลูโคสอย่างชัดเจนคือ ที่ความเข้มข้นกลูโคส 0.1 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารสูตรปรับต่ำ จะลดแอกติวิตีของเอนไซม์ลงประมาณครึ่งหนึ่งของเมื่อไม่มีกลูโคส และจะไม่สามารถตรวจพบ แอกติวิตีของเอนไซม์ เพนนิซิลิน เอซีเลสเลย เมื่อเลี้ยง E.coli ATCC 9637 ในอาหารสูตรปรับต่ำซึ่งมีกลูโคสเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส Golub (1977) ได้เสนอแนะว่า ผลกระทบของกลูโคสต่อการสังเคราะห์เอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส อาจเกิดจาก กลูโคสป้องกันการเข้าสู่เซลล์ของกรดฟีนอลอะซีติก ทำให้ไม่สามารถเหนี่ยวนำการสังเคราะห์เอนไซม์ได้ นอกจากสารจำพวกน้ำตาลซึ่งเป็นโพลีแอลกอฮอล์แล้ว กรดอินทรีย์บางชนิดก็สามารถกดการสังเคราะห์เอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลสได้ (Gotovtzeva, และคณะ, 1965a,b)

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเลี้ยง E.coli ATCC 9637 ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลง pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อเมื่อเลี้ยงในอาหารสูตรปรับต่ำที่มี 0.5 เปอร์เซ็นต์โซเดียมกลูตาเมตและ 0.2 เปอร์เซ็นต์กรดฟีนอลอะซีติก จะมีค่า pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อแบคทีเรียเริ่มต้นสร้างเอนไซม์ และค่า pH จะสูงขึ้นถึง 8.9 เมื่อเลี้ยงนาน 60 ชั่วโมง ในขณะที่การเจริญของ E.coli ATCC 9637 เมื่อมี 0.2 เปอร์เซ็นต์กรดฟีนอลอะซีติกเป็นแหล่งของคาร์บอนเดี่ยว จะพบว่าค่า pH ของอาหารจะคงที่ประมาณ 7.0 ตลอดเวลาเพาะเลี้ยงเชื้อ 70 ชั่วโมง จากการศึกษารูปแบบของการสังเคราะห์เพนนิซิลิน เอซีเลสพบว่า จะมีการลดลงของแอกติวิตีต่อมิลลิกรัมโปรตีนของเซลล์เล็กน้อยมาก ตลอดเวลาการเพาะเลี้ยง ในขณะที่ค่าเอนไซม์แอกติวิตีเมื่อมี 0.5 เปอร์เซ็นต์โซเดียมกลูตาเมตด้วยจะลดลงอย่างมาก (รูปที่ 14) ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อทำการศึกษาจำนวนเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ (viable cells) ตามรายละเอียดในภาคผนวกที่ 5 จะเห็นได้ว่า เซลล์ที่มีชีวิตของ E.coli ATCC 9637 ที่เจริญในอาหารสูตรปรับต่ำที่ไม่มี 0.5 เปอร์เซ็นต์โซเดียมกลูตาเมต จะมีเซลล์สูงสุดที่ระยะเริ่มต้นการเจริญคงที่ แล้วจะลดต่ำลงเหลือประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผ่านระยะการเจริญคงที่แล้ว 15 ชั่วโมง แล้วคงที่จนถึงชั่วโมงที่ 70 ถึงแม้ E.coli ATCC 9637 ซึ่งเจริญในอาหารสูตรปรับต่ำ

ที่มีโซเดียมกลูตาเมต จะได้เซลล์สูงสุดที่ระยะเริ่มต้นการเจริญคงที่เหมือนกัน แต่เมื่อผ่านระยะการเจริญคงที่ไป 15 ชั่วโมงแล้ว จำนวนเซลล์ที่มีชีวิตเหลือเพียงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลง pH ของอาหารเลี้ยงเชื้ออาจจะเกิดขึ้นเพราะ การเจริญของ E. coli ATCC 9637 ในอาหารสูตรปรับค่าที่มีโซเดียมกลูตาเมตอยู่ด้วย ทำให้มีการสร้างสารเมตาบอไลต์บางตัว ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์โดยตรงหรืออาจมีผลทำให้เกิดการเพิ่ม pH ของอาหารเลี้ยงเชื้ออย่างรวดเร็ว ทำให้เซลล์ตายก็เป็นได้

มีรายงานว่า E. coli ATCC 9637 สามารถสังเคราะห์เอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส หรือเบตา-แลคแตมเมสได้บ้างเล็กน้อย (Sato และคณะ, 1976) จึงได้ติดตามวัดแอกติวิตีของเอนไซม์เบตา-แลคแตมเมสในสภาวะของการสังเคราะห์เอนไซม์เพนนิซิลินสูงสุด คือในสูตรอาหารปรับค่าที่มี 0.5 เปอร์เซ็นต์โซเดียมกลูตาเมต และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ กรดฟีนอลอะซีติก ที่ 30 องศาเซลเซียส ปรากฏว่าไม่สามารถวัดแอกติวิตีของเอนไซม์เบตา-แลคแตมเมสได้เลย ทั้งที่ใช้ความเข้มข้นของสารละลาย crude enzyme สูงมากกว่าค่าความเข้มข้นของโปรตีนที่ได้จาก K. pneumoniae M 5a1 (แอกติวิตีจำเพาะของเอนไซม์ 0.89 หน่วยต่อมิลลิกรัมโปรตีน) ถึง 5 เท่า จึงเชื่อว่าหากจะมีแอกติวิตีของเบตา-แลคแตมเมสในเซลล์ E. coli ATCC 9637 อยู่บ้างก็คงจะมีค่าต่ำมากจนไม่น่าจะมีผลต่อการใช้เซลล์ชนิดนี้เป็นแหล่งของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 4.3 สภาวะที่เหมาะสมในการตรึงเซลล์ E.coli ATCC 9637 ด้วยวุ้นและแคปปา-คาร์ราจีแนน

ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาวิจัยถึงการตรึงเซลล์ E.coli ATCC 9637 โดยวิธีกักขัง (entrapment) ในวุ้นและแคปปา-คาร์ราจีแนน และติดตามด้วยการทำปฏิกิริยาเซลล์ที่ตรึงแล้วกับ สารเสริม strength ของเจล ในที่นี้ใช้กลูตารัลดีไฮด์และเฮกซาเมทิลซีนไดอามีน เพื่อให้เกิด cross-linking ระหว่างเซลล์กับเซลล์หรือเซลล์กับเจล Sun et al (1980) ได้ทำการตรึงเซลล์ E.coli ซึ่งผลิตเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส สายพันธุ์ที่แยกได้เองด้วยวุ้นและเสริม strength ด้วยกลูตารัลดีไฮด์ แล้วรายงานว่าจะสามารถใช้ผลิต กรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิกได้แต่ไม่มีรายละเอียด Sato และคณะ (1976) ทำการตรึงเซลล์ E.coli ATCC 9637 โดยใช้โพลีอะไครลาไมด์เจล โดยมีครึ่งชีวิต (half life) ประมาณ 42 วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส Klein และ Wagner (1980) ได้ตรึงเซลล์ E.coli ใน polyurethane และเจล และรายงานว่าจะวิธีนี้ สามารถตรึงเซลล์ได้มาก และให้เจลที่มีความคงทนสูง

ปัจจุบันการตรึงเซลล์โดยวิธีกักขังเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการศึกษาวิจัยกันมาก ทั้งนี้เพราะ มีข้อได้เปรียบดังนี้ (Nilsson และคณะ, 1983)

- ก. เป็นวิธีที่ทำให้ง่ายในการกักขังเซลล์ไว้ให้อยู่ภายในร่างแหโพลีเมอร์
- ข. เป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้สภาวะการตรึงเซลล์รุนแรง ในบางกรณีสามารถใช้ตรึงเซลล์ที่มีชีวิตได้
- ค. เป็นวิธีที่เก็บเซลล์ไว้ได้ดีโดยมีการรั่วไหลออกภายนอกได้น้อย
- ง. เป็นวิธีที่ตรึงเซลล์ได้ครั้งละมาก ๆ

แคปปา-คาร์ราจีแนนได้ถูกใช้เป็นวัสดุตรึงเซลล์ในการผลิตกรดมาลิก (L-Malic acid) ทางการค้ามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 (Chibata, 1980) และในปีค.ศ. 1978 นักวิทยาศาสตร์กลุ่มเดียวกันนี้ได้ใช้คาร์ราจีแนนเป็นวัสดุตรึงเพื่อการผลิตกรดแอสพาร์ติก (L-Aspartic acid) ในอุตสาหกรรมเช่นกัน

ในการวิจัยนี้ได้เลือกใช้วุ้น และคาร์ราจีแนนเป็นวัสดุตรึงเอนไซม์ เพราะสารทั้งสองเป็นสารอาหารที่ได้จากธรรมชาติ เมื่อใช้ตรึงแล้วผลผลิตที่ได้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับมนุษย์หรือสัตว์ได้โดยไม่มีผลกระทบข้างเคียง นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการตรึงเซลล์แบบ two phase system ซึ่งมีข้อได้เปรียบกว่าวิธีตรึงเซลล์แบบอื่น ๆ ที่ได้เม็ดยาลักษณะสัณฐานกลมเป็นส่วนใหญ่ จึงมีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตแบบต่อเนื่องในคอลัมน์นี้ได้ (Nilsson และคณะ, 1983)

ผลการทดลองพบสรุปได้ว่า ขนาด และรูปร่างลักษณะ และ strength ของเม็ดเจล เซลล์ที่เตรียมได้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง อาทิเช่น ความเร็วในการกวนด้วยแท่งกวน แม่เหล็กบนเครื่องกวนแท่งแม่เหล็ก, ชนิดของวัสดุตั้งเซลล์, ความเข้มข้นของวัสดุตั้งเซลล์, ความเข้มข้นของเซลล์ที่ตรึง ฯลฯ

Klein และ Wagner (1980) ได้ตรึงเซลล์ E. coli โดยการโพลีเมอไรซ์สารประกอบอีพอกไซด์ (epoxide) ได้เจลที่มีเซลล์บรรจุไว้ได้มาก ความทนทานและแอกติวิตีที่สูง พบว่าขนาดของเม็ดเจลมีผลต่อแอกติวิตีของเอนไซม์ได้บ้าง ในการวิจัยนี้พบว่า ขนาดของเม็ดเจลเซลล์ E. coli ตรึงไว้ในช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ไม่มีผลกระทบต่อแอกติวิตีของเพนนิซิลิน เอซีเลส ในขณะที่ขนาดของเม็ดเจลเซลล์ตรึงแคปลา-คาร์ราจีแนนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1-3 มิลลิเมตร จะให้ค่าแอกติวิตีของเอนไซม์ต่ำกว่าเม็ดเจลขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร) ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จึงอาจสรุปได้ว่าอิทธิพลของขนาดเม็ดเจลต่อแอกติวิตีของเอนไซม์นั้นจะขึ้นกับชนิดของวัสดุตั้งเอนไซม์ที่ใช้ อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยนี้ได้คัดเลือกเฉพาะเม็ดเจลขนาดโตกว่า 1 มิลลิเมตรเท่านั้น มาใช้เพื่อให้ได้ขนาดเม็ดเจลมีขนาดสม่ำเสมอและสะดวกต่อการใช้ในขบวนการผลิตโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพต่อไป เมื่อศึกษาผลกระทบของความเข้มข้นของวัสดุตั้งเซลล์และความเข้มข้นของเซลล์ต่อแอกติวิตีของเพนนิซิลิน เอซีเลส และ strength ของเม็ดเจล ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่สำคัญต่อการได้ผลผลิตกรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิกในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ โดยพิจารณาองค์ประกอบหลายประการช่วยในการตัดสินใจ เช่น เปอร์เซ็นต์ผลผลิต (% yield) เปอร์เซ็นต์แอกติวิตีที่วัดได้ในเซลล์ตรึงเทียบกับแอกติวิตีของเซลล์อิสระ (% activity recovery) ตลอดจนการวัด strength ของเม็ดเจลโดยใช้วิธีมือจับและประคิษฐ์เครื่องวัด strength ขึ้นใหม่ให้วัดค่าได้ละเอียดและถูกต้องมากขึ้น

ผลการศึกษาเปรียบเทียบชี้ให้เห็นว่า ค่า strength ของเม็ดเจลเซลล์ตรึงวัน จะต่ำกว่าเม็ดเจลเซลล์ตรึงแคปลา-คาร์ราจีแนน ที่ทุกความเข้มข้นของการทดลอง (3.0-6.0 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) ของวัน และ 2.0-3.5 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) ของแคปลา-คาร์ราจีแนน ความเข้มข้นของเซลล์ E. coli ATCC 9637 ที่เหมาะสม ต่อการตรึงจะมีค่าอยู่ในช่วง 27-30 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) เมื่อใช้แคปลา-คาร์ราจีแนนเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ และ 5 เปอร์เซ็นต์วัน (น้ำหนักต่อปริมาตร) การใช้เซลล์ที่มีความเข้มข้นสูงจะทำให้ได้เจลที่มี strength ต่ำ ยิ่งไปกว่านั้น รูปร่างและลักษณะตลอดจนขนาดของเซลล์ตรึง



เจลที่ได้ทั้ง 2 ชนิด จะควบคุมให้คงที่ได้ยาก การใช้เซลความเข้มข้นสูงจะมีผลให้สารละลายเจลที่ใช้จริงเซลหนึ่ดมากเกินไป การเกิดเม็ดเจลทำได้ยาก ขนาดเม็ดเจลโตมากขึ้น และผลผลิตของเม็ดเจลจะลดลงเพราะส่วนหนึ่งของเจลและเซลจะสูญเสียไปเพราะไม่เกิดเม็ดเจล ความเข้มข้นของแคปตา-คาร์ราจีแนนที่สูงและต่ำกว่า 2.5 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) จะมีผลกระทบต่อแอกติวิตีของเอนไซม์ที่วัดได้ในเซลจริงโดยเทียบกับค่าที่วัดได้ในเซลอิสระ ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องมาจากการรั่วไหลของเซล ถ้าใช้ความเข้มข้นของวัสดุครั้งต่ำ หรือการลดลงของขนาดรูพรุนเม็ดเจลเซลจริงเมื่อเปอร์เซ็นต์วัสดุครั้งสูงขึ้น ปรากฏการณ์เช่นนี้พบในเม็ดเจลเซลจริงวันที่ความเข้มข้นต่ำกว่าและสูงกว่า 5.0 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) ของวันเช่นกัน Cheetham และคณะ (1979) ได้เสนอแนะว่าการลดการรั่วไหลของเซลจริง จากเม็ดเซลจริงทำได้โดยเพิ่มความเข้มข้นของวัสดุครั้งให้สูงขึ้น ความเข้มข้นของเซลที่ใช้ในช่วงเกินกว่า 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) สำหรับเซลจริงแคปตา-คาร์ราจีแนนและวัน จะทำให้แอกติวิตีของเพนนิซิลิน เอซิโลสที่วัดได้ต่ำลง ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจากการรั่วของเซลเมื่อมีปริมาณมากเกินไปที่เนื้อเจลจะกักขังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อที่น่าสังเกตคือ การเพิ่มความเข้มข้นวันสูงขึ้นจะมีผลกระทบต่อ activity recovery ของเอนไซม์ในเซลจริงมากกว่าเมื่อใช้แคปตา-คาร์ราจีแนน ซึ่งอาจเป็นได้ว่าแคปตา-คาร์ราจีแนนโดยปกติจะมี strength สูงกว่าวัน จึงสามารถกักขังเซลไว้ได้ดีกว่าเซลจริงวัน จากข้อมูลของ Genu (technical data) (1985) รายงานว่าแคปตา-คาร์ราจีแนนที่ใช้เมื่อใช้ใน 0.3 เปอร์เซ็นต์โพแตสเซียมคลอไรด์ จะให้ค่า strength สูงกว่าวันเกือบ 2 เท่าที่ความเข้มข้นและอุณหภูมิเดียวกัน จึงทำให้สามารถกักขังเซลไว้ได้ดีกว่า

ในการวิจัยนี้ได้พิจารณาเลือกความเข้มข้นของเซล E. coli ATCC 9637 ที่ใช้ในช่วง 10-15 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) โดยใช้ความเข้มข้นของวัน 5 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) และความเข้มข้นแคปตา-คาร์ราจีแนน 2.5 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) ซึ่งมีผลทำให้ได้เม็ดเจลเซลจริงของ E. coli ATCC 9637 ที่มีคุณสมบัติดังนี้ คือ

- ก. Activity recovery 75-80 เปอร์เซ็นต์ สำหรับเม็ดเจลเซลจริงวัน และ 85 เปอร์เซ็นต์ สำหรับเม็ดเจลเซลจริงแคปตา-คาร์ราจีแนน
- ข. ผลผลิตของเม็ดเจลเซลจริงทั้ง 2 ชนิดสูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์
- ค. strength ของเม็ดเจลเซลจริงวันมีค่า +3 และ +5 สำหรับเม็ดเจลเซลจริงแคปตา-คาร์ราจีแนน

Tosa และคณะ (1979) พบว่ามีอิออนของโลหะหลายชนิด เช่น โพลเตสเซียม, รูบิเดียม และซีเซียม รวมทั้ง aliphatic diamine หลายชนิด เช่น methylenediamine, hexamethylenediamine, octamethylenediamine สามารถเพิ่ม strength ของเม็ดเจล แคปทา-คาร์ราจีแนนได้ ผลจากการวิจัยในที่นี้แสดงให้เห็นว่า ความเข้มข้นของโพลเตสเซียมคลอไรด์ จะมีผลกระทบต่อ strength ของเม็ดเจลเซลล์ E. coli ATCC 9637 ครึ่งแคปทา-คาร์ราจีแนนมาก โดยที่ strength จะเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า เมื่อเทียบกับค่าที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยากับ โพลเตสเซียมคลอไรด์ อย่างไรก็ตามโพลเตสเซียมคลอไรด์มีผลกระทบต่อเอนไซม์ เพนนิซิลิน เอซีเลส ของ E. coli ATCC 9637 ด้วยค่าโพลเตสเซียมคลอไรด์ 0.3 โมลาร์ เป็นค่าความเข้มข้นที่ให้แอกติวิตีสัมพัทธ์ของเอนไซม์สูงที่สุด

เป็นที่ทราบกันดีว่า การตรึงเซลล์โดยวิธีกักขังนั้น สามารถเสริม strength ให้เพิ่มได้ด้วยการใช้สารพวก polyfunctional reagents (Klein และ Wagner, 1983) เซลล์ E. coli ซึ่งมีแอกติวิตีของเพนนิซิลิน เอซีเลส ได้รับการตรึงในวัสดุตรึงเจลาติน แล้ว crosslinked ด้วยกลูตารัลดีไฮด์ พบว่าสามารถใช้ผลิต กรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิกได้ (Park และคณะ, 1982) Nishida และคณะ (1979) พบว่าเซลล์ E. coli ที่ผลิตเอนไซม์แอสพาเตส (aspartase) เมื่อตรึงในแคปทา-คาร์ราจีแนนกับกลูตารัลดีไฮด์หรือกลูตารัลดีไฮด์ร่วมกับเฮกซาเมทิลลีนไดอามีน จะช่วยทำให้เซลล์ตรึงที่ได้มีความเสถียรมากขึ้น Tosa และคณะ (1979) ได้แสดงให้เห็นว่า เฮกซาเมทิลลีนไดอามีนสามารถช่วยทำให้ strength ของเซลล์ตรึงแคปทา-คาร์ราจีแนนเพิ่มได้เช่นกัน ในการวิจัยนี้พยายามเพิ่ม strength ของเม็ดเจลที่ใช้ตรึง E. coli ATCC 9637 ทั้งชนิดวันและแคปทา-คาร์ราจีแนน ผลปรากฏว่า กลูตารัลดีไฮด์เพียงอย่างเดียวจะไม่มีส่วนช่วยในการเพิ่ม strength ของเม็ดเจลวันหรือคาร์ราจีแนนเลย ในเวลาเดียวกันกลับไปมีผลลดแอกติวิตีของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลสลงบางส่วนด้วย อีกเช่นกัน จะเห็นว่า ผลกระทบของกลูตารัลดีไฮด์ต่อแอกติวิตีของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ใน E. coli ATCC 9637 ที่ตรึงด้วยวันจะรุนแรงกว่าเซลล์ที่ตรึงด้วยแคปทา-คาร์ราจีแนน ในทำนองกลับกัน เซลล์ที่เสริมด้วยกลูตารัลดีไฮด์แล้ว นำมาทำปฏิกิริยากับเฮกซาเมทิลลีนไดอามีน จะได้ค่า strength ของเจลสูงขึ้นกว่าเคมึประมาณเท่าตัว สำหรับเซลล์ E. coli ATCC 9637 ครึ่งด้วยคาร์ราจีแนน แต่จะเพิ่ม strength ขึ้นเล็กน้อยสำหรับเซลล์ตรึงด้วยวัน ในขณะที่ผลกระทบของเฮกซาเมทิลลีนไดอามีนต่อแอกติวิตีของเพนนิซิลิน เอซีเลส ในเซลล์ตรึงคาร์ราจีแนน จะเห็นชัด



มากกว่า เซลล์ตรึงวัณ Tosa และคณะ (1979) รายงานว่า เฮกซาเมทิลลีนไดอามีนจะมีผลในการเพิ่ม strength ของเม็ดเจลเซลล์ตรึงแคปลา-คาร์ราจีแนนได้โดยตรง ในขณะที่ไม่มีผลต่อ strength ของเม็ดเจลเซลล์ตรึงวัณ ดังนั้น อาจเป็นไปได้ว่า ผลกระทบของเฮกซาเมทิลลีนไดอามีน อาจมีผลต่อการ cross-linking ทั้งระหว่างเซลล์ต่อเซลล์และเซลล์ต่อวัสดุตรึงคือ คาร์ราจีแนนด้วย ในขณะที่ผลกระทบของเฮกซาเมทิลลีนไดอามีนต่อวัณในการตรึงระหว่างเซลล์กับวัสดุตรึง (วัณ) จะมีผลน้อยมาก โดยมากแล้วน่าจะเป็นผลจากการ cross-linking ระหว่างเซลล์ต่อเซลล์โดยมีกลูตาไรลดีไฮด์เป็นตัวเชื่อม เท่านั้น

#### 4.4 เปรียบเทียบคุณสมบัติของเอนไซม์เพนนิซิลินเอซีเลสใน E.coli ATCC 9637 อีสระ, เซลล์ E.coli ATCC 9637 ตรึงวัณ และเซลล์ E.coli ATCC 9637 ตรึงแคปลา-คาร์ราจีแนน

ในการวิจัยนี้ได้ทำการตรึงเซลล์ E.coli ATCC 9637 ด้วยวิธีกักขังในวัสดุตรึงเซลล์ 2 ชนิดคือ วัณและแคปลาคาร์ราจีแนน โดยใช้เซลล์ E.coli ATCC 9637 เข้มข้น 10-15 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) เมื่อตรึงด้วยวัณใช้ความเข้มข้น 5.0 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) และแคปลา-คาร์ราจีแนนความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) โดยใช้อุณหภูมิการตรึงเซลล์ 45-50 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นเสริมด้วย 0.1 โมลาร์กลูตาไรลดีไฮด์และเฮกซาเมทิลลีนไดอามีนเข้มข้น 0.1 โมลาร์ เซลล์ตรึง E.coli ATCC 9637 วัณและแคปลา-คาร์ราจีแนนที่ได้นำมาศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลสกับเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ใน E.coli ATCC 9637 อีสระ

ในการศึกษาผลกระทบของ pH ต่ออัตราเร่งของการเปลี่ยนเพนนิซิลิน จี ไปเป็นกรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิก จะเห็นได้ว่ารูปแบบของกราฟระหว่าง pH กับแอกติวิตีเพนนิซิลิน เอซีเลสจะเปลี่ยนไปคือ เอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ในเซลล์อีสระจะไฮโดรไลซ์เพนนิซิลิน จี ได้ดีในช่วง pH ค่อนข้างสูง ค่า pH ที่เหมาะสมต่อการทำปฏิกิริยาอยู่ระหว่าง 7.5-8.5 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่รายงานไว้โดย vandamme (1980) ในขณะที่ pH ที่เหมาะสมต่อการทำงานของเซลล์ E.coli ตรึงวัณและตรึงคาร์ราจีแนน ในการไฮโดรไลซ์เพนนิซิลิน จี จะเกิดได้ดีในช่วง pH ที่ต่ำกว่า คือมีค่าเพียง 6.5 และประมาณ 7-7.5 สำหรับเซลล์ตรึงวัณและเซลล์ตรึงแคปลา-คาร์ราจีแนนตามลำดับ การลดลงของ pH ที่เหมาะสมกับการทำงานของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส นี้เป็นข้อได้เปรียบของการใช้เซลล์ตรึงในการผลิต กรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิก

เพราะปฏิกิริยาการไฮโดรไลซ์เพนนิซิลิน จี จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดฟีนิลอะซีติกและกรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิก ซึ่งมีผลให้ pH ของสารละลายปฏิกิริยาลดลง ในทำนองเดียวกันความเสถียรต่อ pH ของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลสของเซลล์ตรังวันและตรังแคปปา-คาร์ราจีแนน สูงกว่าเอนไซม์ในเซลล์อิสระอย่างเห็นได้ชัด คือที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 15 ชั่วโมง ความเสถียรของเอนไซม์อิสระอยู่ในช่วง pH 6.5-7.0 ในขณะที่เซลล์ตรังวันจะมีช่วงความเสถียรกว้างขึ้นเป็น 5.0-8.0 และ 5.0-9.0 ตามลำดับ นับเป็นการสนับสนุนความเหมาะสมของการใช้เซลล์ E. coli ตรังในการผลิต กรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิกมากกว่าเซลล์อิสระ

- เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซ์เพนนิซิลิน จี ของเซลล์ E. coli ATCC 9637 อิสระกับเซลล์ตรังวันและตรังแคปปา-คาร์ราจีแนน ก็จะได้เห็นว่า เมื่อเซลล์ถูกตรังจะให้ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงานกว้างขึ้น เมื่อเทียบกับการทำงานของเอนไซม์ในเซลล์ E. coli อิสระ (50 องศาเซลเซียสในเซลล์อิสระ และ 50-55 องศาเซลเซียสในเซลล์ตรัง) นอกจากนี้รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างแอกติวิตีของเอนไซม์กับอุณหภูมียังบ่งถึงประสิทธิภาพของการทำงานที่ช่วงของอุณหภูมิต่าง ๆ สูงกว่าทุกค่า การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิต่อความเสถียรของเอนไซม์ ไม่ได้แสดงความแตกต่างของความเสถียรที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 5 ชั่วโมงเลย แต่ผลการทดลองเปรียบเทียบการเก็บรักษาเซลล์ E. coli ATCC 9637 ไว้ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส นาน 10 วัน จะสูญเสียแอกติวิตีเอนไซม์ไปประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เซลล์ตรังแคปปา-คาร์ราจีแนนเก็บไว้ที่ 37 องศาเซลเซียส จะสูญเสียแอกติวิตีของเอนไซม์ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เซลล์ตรังวันจะไม่มี การสูญเสียแอกติวิตีเลย เมื่อเก็บที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 10 วัน

Yamamoto (1974) รายงานว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงานของเอนไซม์ arginine deiminase ในเซลล์ตรัง Pseudomonas putida จะมีค่าเพิ่มขึ้น Sato และคณะ (1976) พบว่าค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมของการไฮโดรไลซ์เพนนิซิลิน จี ของเอนไซม์จาก E. coli จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อตรังเซลล์ในโพลีอะคริลาไมด์เจล การเพิ่มความเสถียรต่อ pH และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ pH ที่เหมาะสมต่อการไฮโดรไลซ์สับสเตรตเพนนิซิลิน จี แสดงให้เห็นว่า/ วันและคาร์ราจีแนนน่าจะมีส่วนช่วยปกป้องการรวมจับกลุ่ม หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ภายในเซลล์ของ E. coli ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ pH เป็นกรดมาก ๆ /

และอุณหภูมิสูง ได้ (Klibanov; 1983) นอกจากนี้การกักขังเซลล์ไว้ในวันและแคปไซ-คาร์ราจีแนนจะเป็นการทำให้เอนไซม์ต้องอยู่ในรูปแบบของโครงสร้างที่ค่อนข้างแน่นอน จึงมีความเสถียรต่อ pH และอุณหภูมิมากขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบค่าคงที่จลนศาสตร์ของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ในเซลล์ E. coli ATCC 9637 อีสระ กับเอนไซม์ในเซลล์ตรังวันและแคปไซ-คาร์ราจีแนนจะเห็นได้ว่า เพนนิซิลิน เอซีเลสของเซลล์ E. coli อีสระ จะให้ค่า  $K_m$  สูงที่สุด ติดตามด้วยเอนไซม์ของเซลล์ตรังวันและเซลล์ตรังแคปไซ-คาร์ราจีแนน ในขณะที่ค่า  $v_{max}$  ของเอนไซม์ในเซลล์อีสระจะมีค่าสูงกว่าในเซลล์ตรังเกือบ 3 เท่า ซึ่งอาจจะอธิบายได้ว่าการตรังเซลล์อาจมีผลทำให้สับสเตรตเพนนิซิลิน จีที่ถูกนำเข้าไปในเซลล์ถูกบังคับให้รวมกันอยู่ใกล้บริเวณ active site จึงเพิ่มประสิทธิภาพของการจับระหว่างเอนไซม์กับสับสเตรตได้ดีขึ้น หรืออาจอธิบายได้อีกอย่างหนึ่งคือ การตรังเซลล์มีผลทำให้โครงสร้างของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส เปลี่ยนไป ทำให้การจับของเอนไซม์กับสับสเตรตมีประสิทธิภาพดีขึ้น การลดลงของค่า  $v_{max}$  ในเอนไซม์ตรังวันและคาร์ราจีแนนแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความจำกัดของการนำสับสเตรตเข้า และผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาออกจากเซลล์ที่ตรังเซลล์ นับเป็นข้อเสียของการตรังเซลล์แบบการกักขังโดยทั่วไป (Klein และ Wagner, 1980)

ค่า  $K_i$  ของกรดฟีนิลอะซีติก และกรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิก ของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ในเซลล์ E. coli ATCC 9637 ตรังวันและแคปไซ-คาร์ราจีแนนจะมีค่าสูงกว่าเอนไซม์ในเซลล์ E. coli อีสระ ประมาณ 2-3 เท่า แสดงให้เห็นว่าการตรังเซลล์จะช่วยให้ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของการไฮโดรไลซ์เพนนิซิลิน จี ในการยับยั้งปฏิกิริยาของเอนไซม์ลดลงไปได้ จึงเป็นข้อดีของการตรังเซลล์อีกประการหนึ่ง

แอกติวิตีของเอนไซม์ เพนนิซิลิน เอซีเลส ของ E. coli ATCC 9637 ค่อนข้างเสถียรจะสามารถเก็บ เซลล์ E. coli อีสระไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในนอร์มอลซาลีน ได้นานถึง 80 วัน โดยที่สูญเสียแอกติวิตีไปเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เอนไซม์ในเซลล์ตรังวันและคาร์ราจีแนน มีแนวโน้มที่จะเสถียรมากกว่าเอนไซม์ในเซลล์อีสระ เพราะสามารถเก็บไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส นาน 30 วัน ได้โดยไม่มีการสูญเสียแอกติวิตีไปเลย

เอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ตรังวันหรือแคปไซ-คาร์ราจีแนน จะมีความเสถียรน้อยกว่าเอนไซม์ในเซลล์ตรังวันหรือคาร์ราจีแนนเสริมด้วยกลูตารัลดีไฮด์ แต่เอนไซม์ในเซลล์ตรังวันหรือคาร์ราจีแนนที่เสริมด้วยกลูตารัลดีไฮด์และเฮกซาเมทิลลีนโคอามีน จะมีความเสถียรสูงที่สุด และสามารถนำกลับมาใช้ไฮโดรไลซ์เพนนิซิลิน จี ได้ยาวนานที่สุด

### สรุปผลการทดลอง

1. ในสภาวะที่เหมาะสม E. coli ATCC 9637 เป็นสายพันธุ์แบคทีเรียที่มีการผลิตเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ได้สูงสุดในจำนวน 3 สายพันธุ์ที่นำมาคัดเลือกคือ E. coli ATCC 9637, ATCC 11105 และ S. rubidaea ATCC 181
2. สภาวะที่เหมาะสมดังกล่าวคือ การเจริญในอาหารสูตรปรับค่าที่มีแอมโมเนียมซัลเฟต (0.1 เปอร์เซ็นต์) เป็นแหล่งของไนโตรเจน กรดฟีนอลอะซีติก (0.2 เปอร์เซ็นต์) เป็นแหล่งของคาร์บอน และโซเดียมกลูตาเมต (0.5 เปอร์เซ็นต์) เป็นทั้งแหล่งของไนโตรเจนและคาร์บอน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จะให้แอกติวิตีของเอนไซม์สูงสุดเป็น 54.2 หน่วยต่อมิลลิกรัมโปรตีนสุทธิของเซลล์ที่เวลา 20 ชั่วโมง
3. ในสภาวะที่ E. coli ATCC 9637 เจริญดีและผลิตเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ได้สูง จะไม่พบแอกติวิตีของเบตา-แลคแทมเมสเลย
4. เอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส ที่ผลิตโดย E. coli ATCC 9637 จะถูก catabolite repression ด้วยกลูโคสและกรดฟีนอลอะซีติกเอง
5. สภาวะเหมาะสมในการตรึงเซลล์ E. coli ATCC 9637 ด้วยแคปปา-คาร์ราจีแนน คือ ใช้สารละลายแคปปา-คาร์ราจีแนน ความเข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) ตรึงเซลล์ E. coli ATCC 9637 ความเข้มข้น 10-15 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ใช้อุณหภูมิในการตรึง 45-40 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดเม็ดเจลโดยการเติมนอร์มอล-บิวทิลอะซีเตตล้างเม็ดเจลด้วย 0.3 โมลาร์ โพแทสเซียมคลอไรด์ เม็ดเจลเซลล์ตรึงที่ได้มีแอกติวิตีของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลส 85 เปอร์เซ็นต์ ของเซลล์ E. coli ATCC 9637 อีสระ
6. สภาวะเหมาะสมในการตรึงเซลล์ E. coli ATCC 9637 ด้วยวุ้น คือ ใช้สารละลายวุ้น ความเข้มข้น 5.0 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อปริมาตร) ตรึง E. coli ATCC 9637 ความเข้มข้น 10-15 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ใช้อุณหภูมิในการตรึง 45-50 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดเม็ดเจลโดยการเติมนอร์มอล-บิวทิลอะซีเตต ล้างเม็ดเจลด้วยน้ำกลั่น เม็ดเจลเซลล์ตรึงที่ได้มีแอกติวิตี 75-80 เปอร์เซ็นต์ของเซลล์
7. เม็ดเจลเซลล์ E. coli ATCC 9637 ตรึงแคปปา-คาร์ราจีแนนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1-3 มิลลิเมตร จะให้แอกติวิตีของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซีเลสต่ำกว่าเม็ดเจล

เซลล์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร อย่างเห็นได้ชัด (10 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่เม็ด  
เจลเซลล์ E. coli ATCC 9637 ครึ่งวัน จะไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

8. กลูตารัลดีไฮด์ไม่มีผลในการเพิ่ม strength ของเม็ดเจลเซลล์ครึ่งวันทั้ง 2  
ชนิด แต่มีผลในการทำให้เอนไซม์เสถียรมากขึ้น

9. เสกซาเมทิลลีนไดอามีนช่วยทำให้ strength ของเม็ดเจลเซลล์ครึ่งวันเพิ่มขึ้น  
โดย 0.1 โมลาร์เสกซาเมทิลลีนไดอามีน เมื่อทำปฏิกิริยากับเม็ดเจลเซลล์ครึ่งวัน ซึ่งเสริมด้วย  
กลูตารัลดีไฮด์ 0.1 โมลาร์ (20 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง 30 นาที) แล้ว ที่อุณหภูมิ 4  
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จะเพิ่ม strength ของเม็ดเจลเซลล์ครึ่งวันเพียง 0.7  
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ในขณะที่สามารถเพิ่ม strength ของเม็ดเจลเซลล์ครึ่งวันแคป-  
คาร์ราจีแนนถึง 2.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

10. การเก็บรักษาเซลล์ E. coli ATCC 9637 ในนอร์มอลซาลีนที่อุณหภูมิ 4 องศา-  
เซลเซียสจะดีที่สุด เมื่อเก็บนาน 30 วัน แอคติวิตีของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซิโลสลดลงเพียง  
20 เปอร์เซ็นต์ แล้วคงที่ตลอดจนถึงวันที่เก็บนาน 80 วัน

11. การเก็บรักษาเซลล์ E. coli ATCC 9637 ครึ่งวัน และเซลล์ E. coli ATCC  
9637 ครึ่งแคป-คาร์ราจีแนน ไว้ในนอร์มอลซาลีนและ 0.3 โมลาร์ โปแตสเซียมคลอไรด์  
ตามลำดับที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นาน 30 วัน โดยไม่มีการสูญเสียแอคติวิตี  
ของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซิโลสเลย

12. เซลล์ E. coli ATCC 9637 ครึ่งวัน และเซลล์ E. coli ATCC 9637 ครึ่ง  
แคป-คาร์ราจีแนนเสริมด้วยกลูตารัลดีไฮด์ และเสกซาเมทิลลีนไดอามีน สามารถนำมาใช้ซ้ำ  
ได้ 6 ครั้ง (5 วันต่อครั้ง 30 วัน) โดยไม่มีการสูญเสียแอคติวิตีของเอนไซม์เพนนิซิลิน เอซิโลส  
เลย

ผลการวิจัยทั้งหมดบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการผลิต  
กรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิก ด้วยวิธีครึ่งให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การผลิตแบบต่อเนื่อง  
อันเป็นแม่แบบของการผลิตกรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิก ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป